



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฉบับที่ ๑ /๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณาหลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการสนับสนุนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร ได้นำเงินที่ได้รับการสนับสนุนไปพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เช่น การดำเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการ หรือสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ เพื่อให้ ความรู้ หรือกิจกรรมวิชาการอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย

บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอประกาศหลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหลักสูตรดีเด่น ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเทคนิคการแพทย์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์

ทั้งนี้ ให้หลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหลักสูตรดีเด่น จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนำเงินไปดำเนินการจัดกิจกรรม ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน
หัวหน้าส่วนงานมายังบัณฑิตวิทยาลัยตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยจัดกิจกรรมไม่เกินวัน
เสาร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ควรเสนอโครงการมาถึงบัณฑิตวิทยาลัยก่อนการจัดกิจกรรม อย่างน้อย
๑ เดือน และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินในนามบัณฑิตวิทยาลัย ถึงบัณฑิต
วิทยาลัย (ภายใน ๑๐ วัน) หลังเสร็จสิ้นโครงการเรียบร้อยแล้ว

บัณฑิตวิทยาลัย จะได้จัดงานพิธีมอบรางวัลหลักสูตรดีเด่น ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย